

SP 3.1 กระบวนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง

SP 3.1.2 กระบวนการเบิกจ่ายน้ำมันด้วยระบบ e-Suppl (กรณีขออนุมัติน้ำมันกรณีพิเศษ เพิ่มเติม)

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		<p>ทร. ขอความร่วมมือให้หน่วยต่าง ๆ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฯ ที่ได้รับจัดสรรโดยประหยัดและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หากมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นให้หน่วยเสนอความต้องการเพิ่มเติมถึง กบ.ทร. ในห้วง พ.ค. - มิ.ย.</p>	เม.ย.	ข่าวราชนาวีจาก กบ.ทร. แจ้งแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนน้ำมันกรณีพิเศษเพิ่มเติม	กบ.ทร.
2		<p>แผนกส่งกำลังฯ จัดทำข้อพิจารณา ประมาณการเพื่อขอน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพิ่มเติม โดยคำนวณยอดการใช้น้ำมันฯ ที่ นขต.รฐท.สส. และหน่วยสมทบ ใช้งานตั้งแต่ ธ.ค. จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาถึงภารกิจที่หน่วยต่างๆ จะต้องใช้เป็นการประจำทุกเดือน อีกทั้งสถิติที่ นขต.ทร. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้องขอ</p>	5 วัน		เสมือนแผนกส่งกำลังฯ /หน.ส่งกำลังฯ
3		<p>-รฐการ กบ.รฐท.สส. เสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.รฐท.สส. /ผอ.กบ.รฐท.สส. /รอง เสธ.รฐท.สส.(2) /เสธ.รฐท.สส. ตามลำดับชั้น จนถึง รอง ผบ.รฐท.สส. (2) พิจารณาลงนาม -เอกสารจะถูกดำเนินการทางธุรการแล้วส่งให้ กบ.ทร. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	5 วัน	ตามคำสั่ง รฐท.สส. ที่ 29/2560 ลง 26 ธ.ค.60 เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทน ผบ.รฐท.สส.	รอง ผบ.รฐท.สส. (2)
4		<p>กบ.ทร. สอบถามข้อมูลการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงกรณีพิเศษ จาก พท.ทร. และจัดทำข้อพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น เพื่อจัดสรรน้ำมันฯ ให้กับหน่วยต่างๆ</p>	45 วัน		กบ.ทร.

ก

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
5		<p>-ทร. อนุมัติยอดน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีพิเศษ ให้ รัฐ.สส. ตามที่ร้องขอ</p> <p>-หน่วยเบิกจ่ายน้ำมันในระบบ e-Suppol ตาม SP 3.1.1 กระบวนการเบิกจ่ายน้ำมันด้วยระบบ e-Suppol</p>			กบ.ทร.
6		<p>แผนกส่งกำลังฯ จัดทำบันทึกเสนอ พธ.ทร. (ผ่าน กขพ.พธ.ทร.) เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำมันฯ เพิ่มเติม บางส่วนก่อน เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม บางส่วนก่อน จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการสนับสนุน ภารกิจให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ของ รัฐ.สส.</p>	3 วัน		เตรียมแผนส่งกำลังฯ /หน.ส่งกำลังฯ
7		<p>-ธุรการ กบ.รัฐ.สส. เสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.รัฐ.สส. /ผอ.กบ.รัฐ.สส. /รอง เสธ.รัฐ.สส.(2) /เสธ.รัฐ.สส. ตามลำดับชั้น จนถึง รอง ผบ.รัฐ.สส. (2) พิจารณาลงนาม -เอกสารจะถูกดำเนินการทางธุรการแล้วส่งให้ กขพ.พธ.ทร. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	5 วัน	ตามคำสั่ง รัฐ.สส. ที่ 29/2560 ลง 26 ธ.ค.60 เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการ และทำการแทน ผบ.รัฐ.สส.	รอง ผบ.รัฐ.สส. (2)
8		<p>กขพ.พธ.ทร. ตรวจสอบจำนวนที่ รัฐ.สส. เสนอความต้องการ โดยที่ผ่านมาจะได้รับการสนับสนุนน้ำมันฯ เพิ่มเติม บางส่วนก่อน ประมาณร้อยละ 20-30 ของที่ เสนอความต้องการ หรือตามแต่ที่ กขพ.ฯ จะพิจารณา</p>	3 วัน		กขพ.พธ.ทร.

ข

ชั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
9	<pre> graph TD A[ข] --> B([รัฐ.สส. ได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงฯ]) </pre>	แผนกส่งกำลังฯ ตรวจสอบในระบบ e-Suppol			เสมียนแผนกส่งกำลังฯ /หน.ส่งกำลังฯ
รวมระยะเวลา (วันราชการ) 64 วัน					

จัดทำเมื่อ 4 ก.ค.61 โดย น.ท.ซัชชัย ศรียารัตน์ และ พ.จ.อ.ชัยพร สายบุญรณ์